



# สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี "ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐"  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๔๐๐๐

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๒๑๓

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

- เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่มสبونเซอร์ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการ  
ออกกำลังกาย
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่
- อ้างถึง หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ที่ สปสช.๕.๓๑/๑๙๒๔  
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ขอรื้อกรณี  
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีข้อทักท้วงโครงการส่งเสริม  
การออกกำลังกายในกลุ่มประชาชน ซึ่งมีการเบิกจ่ายค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่มสبونเซอร์ จำนวน ๑๔ โครงการ  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๙๘๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงขอรื้อการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย จะสามารถเบิกจ่ายค่าน้ำดื่มได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน  
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อ  
สนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  
ดังนี้ (๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ  
หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ ...” ประกอบกับข้อ ๑๑  
กำหนดให้ “คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน” จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่าการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ  
การออกกำลังกาย ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ ควรปรากฏความชัดเจนว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรคที่สอดคล้องกับสภาวะทางสุขภาพของสมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่นั้น ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ  
กองทุนที่จะพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสม และไม่เป็นการระงับกองทุนเกินสมควร ดังนั้น การสนับสนุน

/ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายจากกองทุนเป็นค่าน้ำและเครื่องดื่มอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งควรพิจารณาเท่าที่จำเป็น เช่น เป็นค่าน้ำและเครื่องดื่มในการประชุมของสมาชิกหรือเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็น เป็นต้น ซึ่งไม่ควรผูกพันเป็นค่าใช้จ่ายประจำทุกโครงการเนื่องจากจะเป็นการระงับกองทุนเกินสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจวัตร)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน(ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐



# สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

เลขที่ ๖ อาคารสำนักงานไปรษณีย์ เขต ๕ ชั้น ๒ ถ.มทิตล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๘-๕๓๕๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๕๓๖๔ <http://chiangmai.nhso.go.th>

ที่ สปสช.๕. ๓๑/๑๙๒๔

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรื้อกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางแจ้งเรียกคืนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ ลป ๗๔๗๐๑/ ๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

905  
7 ก.ค. 2560

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ได้ขอรื้อกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางแจ้งเรียกคืนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรณีมีการเบิกจ่ายค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่มสพอนเซอร์ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มประชาชน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ขอรื้อในประเด็นดังกล่าวข้างต้น มายังสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณ

1150 คุณส่ง  
๓/๗/๖๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัชนิวัลย์ ปานบุญ)

(นางสาวทัศนีย์ เอกวานิช)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๘๕๓๕๕-๖๓

โทรสาร ๐-๕๓๒๘๕๓๖๔

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๘๘๕๐๙๖๐๒

ผู้รับผิดชอบ นายประมวล ปาตะก้อน



วันที่รับ	รับ JUN 2017
เลขที่รับ	1640/60

ที่ ลป ๗๔๗๐๑/๕๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลป่อแฮ้ว  
๓๓๔ หมู่ที่ ๔ ต.ป่อแฮ้ว อ.เมือง  
จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรื้อกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางแจ้งเรียกคืนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณาฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ได้เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี ข้อทักท้วงการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีมีการเบิก ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่มสพอนเซอร์ตลอดโครงการ จำนวน ๘๙,๙๘๐.๐๐ บาท เป็นการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่อแฮ้ว ขอชี้แจงว่า การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๔ โครงการ ของกลุ่ม/องค์กรประชาชน/ชุมชน เป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีการ ดำเนินการครั้งละ ๑ ชั่วโมงต่อวัน ในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่ละครั้ง มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ น้ำดื่มให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่อแฮ้ว ได้วางแนวทางการเบิกจ่าย “ค่าน้ำดื่ม” กรณีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออก กกำลังกาย มีมติให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินขวดละ ๑๐ บาทต่อคน (ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ซึ่งมติฯ ดังกล่าว ทางกลุ่ม/องค์กรประชาชน/ชุมชน ได้นำไปปฏิบัติในการ เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในแต่ละครั้ง และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม ประกอบข้อเท็จจริงถึงผล ภายหลังจากการออกกำลังกายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีอาการเหนื่อยล้า กระหายน้ำ เพราะเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย จึงได้พิจารณาให้มีการเบิกจ่าย “ค่าน้ำดื่ม” ด้วยเหตุผลที่ว่า “น้ำเปล่าที่สะอาดและเย็น” เป็นสิ่งทดแทนที่ดีที่สุด สำหรับการเสียเหงื่อในการออกกำลังกาย และยังช่วยลดอุณหภูมิร่างกายลงได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นว่า กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้ง ๑๔ โครงการ เป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชน ในตำบลป่อแฮ้ว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สอดคล้องกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่อแฮ้ว คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงได้อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอ ขอรับงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้กลุ่ม/องค์กรประชาชน/ชุมชน ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ได้มีข้อทักท้วงการดำเนินโครงการส่งเสริม การออกกำลังกายในกลุ่มประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีมีการเบิกจ่ายค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่มสพอนเซอร์

/ตลอด...

ตลอดโครงการ จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๘,๘๘๐.๐๐ บาท เป็นการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีการเบิกจ่ายตามโครงการดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นเงินจำนวน ๘๘,๘๘๐.๐๐ บาท ส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อแฮ้ว ต่อไป

๒. หาก อบต.บ่อแฮ้ว มีความเห็นแตกต่างและไม่เห็นด้วยกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้หาหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกรณีการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าน้ำดื่มหรือค่าเครื่องดื่มสพอนเซอร์ว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ เพื่อหาข้อยุติ เมื่อทราบผลการหาหรือแล้วให้แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางทราบด้วย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จึงใคร่ขอหาหรือว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว มีมติให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายสามารถเบิกจ่าย “ค่าน้ำดื่ม” ไม่เกินขวดละ ๑๐ บาทต่อคน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร หากมีแนวทางการปฏิบัติในกรณีดังกล่าวที่ถูกต้อง โปรดแจ้งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสถาพร วัฒ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว


① เรียง ผู้วิจัย ผู้ริเริ่ม  
- อบต.บ่อแฮ้ว ขอแจ้ง อบจ. ลำปาง ส่วน  
รับไป แจ้ง เรียบเรียง กองทุนหลักประกัน  
สุขภาพ อบจ. ลำปาง เบิกจ่าย ๘๘,๘๘๐.๐๐ บาท  
ของ อบจ.  
- แจ้ง อบจ. ลำปาง

สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๖๑๑๕

<http://www.bohae.go.th>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

  
๑๐/๖/๖๐